



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป  
(กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา ซึ่งได้เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๐-๑๘ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นและได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร จำนวนทั้งสิ้น ๑ ราย (รายละเอียดตามผนวก ก) และกำหนดสรรหาและเลือกสรร ในวันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ (รายละเอียดตามผนวก ข) โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ จะเริ่มทำการสรรหาและเลือกสรร ตามเวลา ดังนี้

- เวลา ๐๙.๐๐- ๑๒.๐๐ น. สอบข้อเขียน (ปรนัย) ด้านความรู้ ๑๐๐ คะแนน และความสามารถหรือทักษะเฉพาะ ๑๐๐ คะแนน

- เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป คุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น (สอบสัมภาษณ์)  
ให้ผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการคัดเลือกในวันเวลาดังกล่าวระหว่างเวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ และท่านจะไม่มีสิทธิเข้าห้องสรรหาและเลือกสรร เมื่อคณะกรรมการควบคุมห้องสอบได้ทำการสรรหาและเลือกสรรจากการ (สอบข้อเขียน) ผ่านไปแล้ว ๓๐ นาที โดยคณะกรรมการจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้ารับการคัดเลือกในครั้งนี้

การตรวจสอบคุณสมบัติข้างต้น คณะกรรมการได้ตรวจตามข้อเท็จจริงจากใบสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร และเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ได้ยื่นและรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร รายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร สำหรับผู้ที่สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว แต่ไม่มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ถ้าจะยืนยันว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร และมีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรตามประกาศรับสมัคร โปรดทำหนังสือพร้อมเอกสารหลักฐานที่จะยืนยันว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร โดยยื่นหนังสือและเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ในวันเวลาราชการ หากปรากฏว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร คณะกรรมการจะแจ้งรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เพิ่มเติมต่อไป หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวถือว่าผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ไม่ประสงค์จะให้แก้ไขแต่อย่างใด

/จึงประกาศ...

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายสุริยา งามสุคนธ์รัตนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้างทั่วไป (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)  
ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

.....

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	หมายเลข ประจำตัวสอบ	สมัครสอบตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	น.ส.สุภาววรรณ สีแก้ว	๐๑	ผู้ดูแลเด็ก	



(นายสุรียา งามสุนทรรัตนนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์

นางสมบุญ งามน้อย